



วันที่ 14 พ.ย. 2561
ความที่สุด

บันทึกข้อความ

วันที่ 14 พ.ย. 2561

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๔๐

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ก กต๕๐

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการในการเข้าเยี่ยมชมการระของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๔.๓/ว๓๖๐๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการในการเข้าเยี่ยมชมการระของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาจัดทำรายงานการดำเนินงาน
สถานะปัจจุบันตามข้อสั่งการและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการหารือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ) โดยแจ้งผลการดำเนินงานให้สำนัก
แผนงานและสารสนเทศทราบภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

(Signature)

นายสมศักดิ์ บุญเสริมสูง
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ส่วนราชการแผนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและงบประมาณ

เรียน ผอ.สชป.ที่ ๑ (สุราษฎร์ธานี).

- สฟส. แจ้ง เรื่อง การติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการ
ในการเข้าเยี่ยมชมการระของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในนครนครศรีธรรมราช, ศูนย์ป่าไม้
ทุกศูนย์ฯ ทราบผลและจัดทำรายงานการดำเนินงานสถานะ
ปัจจุบัน ตามข้อสั่งการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และรายงาน.
ในสำเนาฯ ทราบภายในวันที่ 20 พ.ย. ๖1. ๓๐/๒.

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา.

(นางสาวจุกจารัตน์ สุทธิรักษ์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

๑5/๑๑/๖๑

นางสาวปานทิพย์ ปลอดนิตย์ การในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(Signature)

(Signature)

15 พย 2561

นายเลิศศักดิ์ สุนทรกุล,

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

ส่วนราชการแผนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

(Signature)

(นาย/ดร/ กิตติ/เส)

๑๖/๑๑/๖๑

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

การติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลงในการเข้าเยี่ยมชมคารวะของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือสำคัญ	ข้อสังเกต ร.ม.ว.ทส.	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
<p>๔. ออท. แคนาดา (นายฟิลิป คาลเวิร์ต) (Mr. Phillip Calvert) ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙</p>	<p>๑. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสที่ จึงได้ขอรับทราบนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ ประเทศไทยเพื่อจะได้หาโอกาสเสริมสร้างความร่วมมือร่วมกันในอนาคต ต่อไป</p> <p>๒. แลกเปลี่ยนด้านนโยบายสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้มี การตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างชัดเจน และ ยังให้ความสำคัญกับประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ พื้นที่ป่าอย่างคึกคัก หมายถึง การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พืชป่าและทะเล ที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกระทรวงฯ ให้มีศักยภาพ ในการปฏิบัติงานสูงขึ้นโดยเฉพาะการสร้างควมเข้าใจให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	-	<p>สปท. สวพ.</p>	
<p>๙. ออท. เมียนมา (นายอู วิน หม่อง) (Mr. U Win Mawng) ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙</p>	<p>๑. ความร่วมมือระหว่างสองประเทศด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า</p> <p>๒. ปัญหาหมอกควันข้ามแดน ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี โดยในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงโครงการปลูกป่าอาเซียนซึ่งจะเป็นการเชื่อม ความสัมพันธ์ของอาเซียนให้แน่นแฟ้นในอีกมิติหนึ่ง ในส่วนของปัญหา หมอกควันข้ามแดนนั้นประเทศไทยหวังว่าจะได้มีโอกาสหารือกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในเวทีทวิภาคีเพื่อแสวงหา</p>	-	<p>สปท. สสป.</p>	

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหรือสำคัญ	ข้อสั่งการ รมว.ทส.	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
	<p>ประเด็นหรือสำคัญ</p> <p>ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันต่อไป ทั้งในส่วนของการสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจวัดอากาศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง</p>			
<p>๑๑. ผู้แทนพิเศษด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหราชอาณาจักร (ท่านเซอร์เดวิด คิง (Sir David King) ๒ มีนาคม ๒๕๖๐</p>	<p>๑. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของไทย</p> <p>๒. ประเด็นการจัดการทรัพยากรที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ</p> <p>๓. การปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานทางเลือกแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล</p> <p>๔. ความสำคัญของการพยากรณ์ป่าไฟ</p>	-	ทุกหน่วยงาน	
<p>๑๓. รมว. Korea Forest Service สาธารณรัฐเกาหลี (นายชิน วอน ซูฟ) (Mr. Shin Won Sop) ๙ มีนาคม ๒๕๖๐</p>	<p>เพื่อหารือการดำเนินงานร่วมมือด้านป่าไม้ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีและการให้สัตยาบันสารต่อการจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization: AFoCO)</p>	<p>แจ้งให้ อปม. ออส. กำหนดแนวทางการปฏิบัติของไทยให้เป็นรูปธรรม ด้านการดำเนินงานร่วมมือด้านป่าไม้ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีและการให้สัตยาบันสารต่อการจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization: AFoCO)</p>	<p>สผส. (ส่วนความร่วมมือ ด้านการป่าไม้ ระหว่าง ประเทศ)</p>	
<p>๑๔. อชท. แคนาดา (นางโดนิกา พอตตี) (Ms. Donica Pottie) ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐</p>	<p>๑. แคนาดาให้ความสำคัญต่อประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p> <p>๒. แลกเปลี่ยนด้านนโยบาย แจ้งว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและได้มีการตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างชัดเจน และยังให้ความสำคัญกับประเด็นความ</p>	-	<p>สพพ. สวพ.</p>	

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือสำคัญ	ข้อสั่งการ รมว.ทส.	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
	<p>หลากหลายทางชีวภาพ การบูรณาการที่ป่าอย่างผิดกฎหมาย การจัดตั้งศูนย์พระราชวังพิษภัยป่าและทะเลที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกระทรวงฯ</p> <p>๓. หลักการแก้ไขปัญหาของประเทศแคนาดาเน้นที่การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในส่วนของความล้มเหลวที่ระหว่างประเทศไทยและประเทศแคนาดานั้น หากประเทศไทยต้องการสนับสนุนจากประเทศแคนาดาในด้านใด ทาง อชท. พร้อมที่จะประสานการดำเนินงานด้วยความยินดี</p>			
<p>๑๙. ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก (GGGI) (Dr. Frank Rijberman) ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑</p>	<p>๑. ทวีติโอประเดิมการพัฒนาสีเขียวที่ประเทศไทยให้มีความสำคัญรวมทั้งความร่วมมือในอนาคต โดยรัฐบาลไทยมีความตั้งใจจริงและถือป็นนโยบายหลักของประเทศในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาประเทศ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้ยกตัวอย่างการจัดทำแผนระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East Economic Corridor) หรือ EEC ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเมืองสีเขียว</p> <p>๒. ประเด็นการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดทนายและพลาสติก โดยได้เชิญหน้าหารือกับผู้ประกอบการน้ำดื่มกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (Cap Seal) ซึ่งกลายเป็นขยะทั้งบนบกและทะเลที่ย่อยสลายได้ยาก รวมทั้งประเด็นการจัดทนายป่าไม้ที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะการหยุดการบุกรุกพื้นที่ป่า และที่หญ้า ทั้งนี้</p>	-	<p>สปพ. ตสพ.</p>	

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหรือสำคัญ	ข้อสังเกต รว.ทส.	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
<p>๒๖. ออท. สหรัฐ เม็กซิโก (Mr. Jaime Nualart) ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑</p>	<p>ประเด็นหรือสำคัญ</p> <p>จะปรับเปลี่ยนประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ เป็นวาระทางการเมืองดังเช่นอดีตแต่จะตั้งเป็นวาระของคนทั้งประเทศ</p> <p>๑. หรือใหม่ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการขยะ และ แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหามลพิษทางดินและอากาศ</p> <p>๒. การดำเนินการความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา</p>	<p>ให้มีการหารือในระดับเจ้าหน้าที่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล/ ความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการร่วมกันด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศไทย กับสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ช่วยกันทำให้สิ่งแวดล้อมของโลก ดีขึ้น</p>	<p>ทสส. (ส่วนความ ร่วมมือ ด้านการป่าไม้ ระหว่าง ประเทศ)</p>	
<p>๒๗. ชุดด้าน สิ่งแวดล้อมแห่ง เครือรัฐออสเตรเลีย (Mr. Patrick Suckling) ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑</p>	<p>๑. หรือความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ แนวทางการร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่าง เครือรัฐออสเตรเลียและประเทศไทย</p>	<p>-</p>	<p>ทสส. (ส่วนความ ร่วมมือ ด้านการป่าไม้ ระหว่าง ประเทศ)</p>	



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนงานงานและงบประมาณ
เลขที่ ๑๐๖๗๓
วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๑
เวลา

กรมป่าไม้
รับที่ ๓๓๐๘
วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๒๕

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ สำนักความร่วมมือฯ โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๓๕ โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๑๙๒
ที่ ทส ๐๒๐๔.๓/ว ๓๖๐๔ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการในการเข้าเยี่ยมชมการวะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีทุกกรม น.ม.

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจในสังกัด

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ส่วนงานงานและงบประมาณ
เลขที่ ๑๐๓๖
วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑๑.๕๕

ตามที่ ผู้แทนประเทศและองค์การระหว่างประเทศต่างๆ เข้าเยี่ยมชมการวะ/หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งภายหลังจากการเข้าเยี่ยมชมการวะ/หารือ เสร็จสิ้น ได้มีการแจ้งเวียนผลการหารือและข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอเรียนว่า เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานจัดทำรายงานการดำเนินงานสถานะปัจจุบันตามข้อสั่งการและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการหารือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร“การติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการในการเข้าเยี่ยมชมการวะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ได้ที่ <http://oic.mnre.go.th/th/index> (เอกสารเผยแพร่) และแจ้งให้สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ทราบ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับทราบความคืบหน้าต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอดิศร นุชดำรงค์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ รักษาการแทน
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สง
สวส.

(นางสาวณชน ใบบุญคิน)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ส่วนงานงานและงบประมาณ
วิจชก

(นางวิสุตรา อิมทองแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๑

(นางวิสุตรา อิมทองแก้ว)

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

นายพรศักดิ์ พิธีกร

๑๗/๑๐/๖๑

การติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการในการเข้าเยี่ยมชมการระดมทุนของรัฐวิสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือสำคัญ	ข้อสั่งการ รมว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
<p>๑. ออท. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (นายเพเทอร์ พรือเกิล) (Mr. Peter Prügel)</p> <p>๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘</p>	<p>ประเด็นหารือสำคัญ</p> <p>๑. การเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้ที่ ต้องการแก้ไขปัญหาภายในประเทศ</p> <p>๒. วิวัฒนาการและระบบประชาธิปไตยของ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี</p> <p>๓. ความร่วมมือที่ดีต่อกันมาโดยตลอด โดยมี การโครงการและข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน อาทิ การบริหารจัดการน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงานทางเลือก และด้านป่าไม้ เป็นต้น และการเข้าพบในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเมือง นโยบายในอนาคต รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน</p>	<p>-</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ความร่วมมือกับเยอรมนีผ่าน GIZ มีดังนี้</p> <p>โครงการของ ศพ. คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการดำเนินการเสริมสร้างแล้ว ได้แก่ โครงการการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕-เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘) - โครงการที่กำลังดำเนินการ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ๑. โครงการพัฒนาการและการวัดผลการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน สำหรับสังคม เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในกลุ่มประเทศไทยได้ปานกลาง และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘-เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘) ๒. โครงการ SCP Outreach in Southeast Asia – the next ๕ (เริ่มดำเนินการได้ในปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๘ เดือน) <p>โครงการของ ทน. คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> โครงการ Ecosystem-based Water Catchment Management (จะสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๐) <p>โครงการของ สผ. คือ</p>

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือสำคัญ	ข้อตั้งการ รรมว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
<p>๒. ออท. สาธารณรัฐฝรั่งเศส (นายฌีล การาซอง) (Mr. Gilles Garachon) ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘</p>	<p>๑. เหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้นในกรุงปารีส ๒. การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ (COP 21) ๓. รัฐบาลฝรั่งเศสได้ทราบเรียนเชิญรัฐมนตรีและผู้นำประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘</p>		<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑. โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยง (Risk-based National Adaptation Plan) (ดำเนินการตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) ๒. โครงการสนับสนุนการเตรียมพร้อมในการดำเนินงานของกองทุน Green Climate Fund (GCF) ในประเทศไทย (GCF Readiness and Preparatory Support) (ดำเนินการตั้งตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐-เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑)</p>
<p>๓. ออท. สาธารณรัฐออสเตรีย (นายเอนโน โดรเฟนิค) (Mr. Enno Drogenik) ๘ มีนาคม ๒๕๕๙</p>	<p>๑. แนะนำคณะผู้แทนองค์กร Vier Pfoten หรือ Four Paws องค์กรไม่แสวงหากำไรซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สาธารณรัฐออสเตรีย และมีการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองสิทธิของสัตว์และช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทำร้าย รวมทั้งทำหน้าที่เป็นองค์กรที่ปรึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์ให้กับองค์กรสหประชาชาติ ๒. ผู้แทนองค์กรฯ ประสงค์ริเริ่มโครงการ Big Cats Sanctuary</p>	<p>รมว.ทส. มอบให้ อส. ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ความร่วมมือด้านอนุรักษ และ สวัสดิภาพสัตว์ตระกูลเสือขนาดใหญ่ (Big Cats) และอื่น ๆ รวมถึงเงินพื้นที่ที่มีกรจัดการอย่างเหมาะสมตลอดภัยตามหลักวิชาการและมีมาตรฐานสากลต่อไป</p> <p>๒. ตั้งคณะทำงานและหารือร่วมกับองค์กร Vier Pfoten หรือ Four Paws และรายงาน</p>	<p>อส. และมูลนิธิ Four Paws ได้หารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือในทิศทางที่เหมาะสมโดยในแนวทางเบื้องต้นคาดว่า ทั้งสองฝ่ายอาจจะมีการทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์พิทักษ์สัตว์ในกรงเลี้ยง โดยเฉพาะเสือที่เขาประทับข้าง โดยมูลนิธิ Four Paws อยู่ระหว่างการศึกษาการให้การสนับสนุนด้านวิชาการ สร้างกรงเสือให้เป็น</p>

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหรือสำคัญ	ข้อตั้งการ รรมว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
<p>๔. ออท. สาธารณรัฐเกาหลี (นายโน ควังอิล) (Mr. Noh Kwang-il) ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙</p>	<p>๓. การดำเนินการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย</p> <p>๑. เชิญ รรมว.ทส. เดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี และเยี่ยมชมความก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการริเริ่มความร่วมมือที่ขยายขอบเขตต่อไปในอนาคต</p> <p>๒. การร่วมลงนาม Paris Agreement ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา</p>	<p>ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค แนวทางในการดำเนินงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ</p> <p>- การเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี กับนายยูน ซองกยู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙</p>	<p>มาตรฐาน และค่าอาหารสัตว์ในบางส่วนจากการหารือเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทั้งสองฝ่ายจะได้มีการหารือเพื่อความชัดเจนในความร่วมมือ และ อส. ได้มีการจัดทำ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาในเบื้องต้น (สถานะ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ อส. แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่)</p> <p>- ภายใต้นบันทึกความเข้าใจดังกล่าว อจน. ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบัน Korea Environmental Industry and Technology Institute (KETI) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในการดำเนินโครงการ Wastewater Management Master Plan in Eastern Region of Thailand โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรมด้านน้ำและเทคโนโลยีสื่อระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อจัดทำแผนแม่บทการจัดการน้ำเสียในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระยะเวลาการดำเนินงาน ๑ ปี (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) โดยสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณโครงการทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน ๗๕๐ ล้านบาท (ประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ ๒๓.๔ ล้านบาท)</p>

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือสำคัญ	ข้อสั่งการ รมว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
			<p>- อจน. ได้ดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับ คณะทำงานที่ปรึกษาจากสาธารณสุขเกาหลี ซึ่งจัดประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียเพื่อคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายภายใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด และคัดเลือกพื้นที่ ทั้ง ๔ จังหวัด โดยได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง จังหวัดระยอง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี และเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการศึกษาและจัดทำร่างรายงานการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสีย ๑ พื้นที่ คือ เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง จังหวัดระยอง</p> <p>- ผู้แทน ทส. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือก ๓ เทศบาล และผู้บริหารและตัวแทนจากองค์การบริหารน้ำเสีย รวม ๑๑ ราย เดินทางไปร่วมประชุมและ</p>

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือที่สำคัญ	ข้อสังเกต รมว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
			<p>ศึกษาดูงานด้านการจัดการน้ำเสียภายใต้โครงการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยี ตลอดจนข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการน้ำเสีย รวมทั้งดูงานระบบบำบัดน้ำเสียรวม และศูนย์การบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์กับสถาบัน KEITI</p> <p>- สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย มีหนังสือแจ้งความประสงค์ เป็นเจ้าภาพร่วมดำเนินการจัดสัมมนา โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสาน Korea National Park Service กระทรวงสิ่งแวดล้อม แห่งสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมในการดำเนินการจัดสัมมนา เพื่อหารือถึงประเด็นด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติกับ อส. ในระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ อส.</p>
<p>๕. ออท. สหรัฐอเมริกา (นายกลิน ที. เดวีส์) (Mr. Glyn T. Devies) ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙</p>	<p>๑. รมว.ทส. สนับสนุนข้อริเริ่มความร่วมมือในระดับนานาชาติ โดยสหรัฐอเมริกา ๓ เรื่อง คือ ๑) Clean Power Initiative ๒) Global Health Security Agenda และ ๓) Wildlife Trafficking</p>	<p>ข้อริเริ่มความร่วมมือในระดับนานาชาติ (สรป/สป.ทส.)</p>	<p>- โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในป่าเอเชีย ประเทศไทย USAID จัดสรรงบประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในป่าเอเชีย (Lowering Emissions in Asia's Forests Program :</p>

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือสำคัญ	ข้อสังเกต รมว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
	<p>๒.ความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตว์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่</p>		<p>ผลการดำเนินงาน LEAF เป็นระยะเวลา 5 ปี (2554 - 2559) ในหกประเทศเป้าหมายในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และ ปาปัวนิวกินี</p> <p>โดยเป็นส่วนของประเทศไทยนั้น อส เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนิน โครงการ LEAF ประเทศไทย เป้าหมายหลัก (primary goal) ของโครงการ LEAF ประเทศไทยคือการ สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการให้กับหน่วยงานในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาคป่าไม้ของ ประเทศไทยในการแสดงความรับผิดชอบดูแล ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและ เท่าเทียม เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูและการธำรง รักษาไว้ซึ่งบริการทางระบบนิเวศด้วยกลไกทาง การตลาดที่มั่นคงและโปร่งใส เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายที่วางไว้</p> <p>ภารกิจหลัก (mission) ของโครงการ LEAF ประเทศไทยคือ</p> <p>1) ร่วมพัฒนาแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภายในพื้นที่โครงการมนุษย์และชีวมณฑลทั้งสี่ แห่ง (UNESCO - Man and Biosphere Programme หรือ MAB) รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ เชิงนโยบายและทางการตลาดที่เอื้อต่อแผนการ จัดการดังกล่าว</p> <p>2) เพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการให้กับ</p>

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือที่สำคัญ	ข้อสั่งการ รมว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
			<p>กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>3) เพิ่มการมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์จาก เครือข่ายเรดด์พลัส (REDD +) นานาชาติ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และ</p> <p>4) พัฒนาและทดสอบตาเนินงานกลไกและ / หรือเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายในการ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน</p> <p>กลุ่มเป้าหมายของโครงการ LEAF ได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและชุมชน ในท้องถิ่นในประเทศไทย</p> <p>ตัวอย่างกิจกรรมที่สำคัญจะทบทวีโครงการ LEAF ได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้แก่</p> <p>การพัฒนาและทดสอบระบบการจ่าย ค่าตอบแทนการให้บริการทางนิเวศป่าไม้ (Payment for Ecosystem Services: PES) การปลูกป่า / ฟื้นฟูป่า (Reforestation) การจัดการและป้องกันไฟป่า (Fire Prevention and Management)</p> <p>- สหรัฐอเมริกาจะลดความร่วมมือด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับประเทศไทยจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง</p>

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือสำคัญ	ข้อสังเกต รมว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
<p>๖. ผอ. IUCN (นางอาบัน มาร์เกอร์ คาบราจี) (Mrs. Aban Marker Kabraji) ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙</p>	<p>๑. ประเด็นการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่จะไม่ถูกริบหรือขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย (in danger list) และการดำเนินการภายหลังจากการเสนอให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดย IUCN พร้อมให้การสนับสนุนประเทศไทยและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่อประเด็นข้อห่วงกังวล อาทิ การลักลอบตัดไม้พะยูง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่มรดกโลกของกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เรื่องชุมชนกะเหรี่ยงและแนวเขตพื้นที่ที่กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นต้น</p> <p>๒. ประเทศไทยมีการดำเนินการอย่างแข็งขันตามแผนขับเคลื่อนของแหล่งมรดกโลก (Road Map) และจะมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ทั้งสองต่อไป เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๐-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี นอกจากนี้ IUCN ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุม IUCN World Conservation Congress ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เมืองฮากาย สหรัฐอเมริกา ด้วย</p>	<p>- หารือร่างข้อคิดเห็นกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐ ประเด็นดังนี้</p> <p>๑) การบรรจุแหล่งมรดกโลกกลุ่มดงพญาเย็น-เขาใหญ่ในบัญชีแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย (in danger list)</p> <p>๒) การเสนอให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ</p> <p>-ให้ สผ. ทำหน้าที่หน่วยงานกลางประสานการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์มรดกโลกมาโดยตลอด ดำเนินการประสานและสอบถามศูนย์มรดกโลก เพื่อที่จะได้รับทราบถึงความจำเป็นและข้อเท็จจริง และนำมาใช้ประกอบการเจรจาของประเทศไทยต่อไป</p> <p>- ให้ สผ. และ อส. ประสานงานกับเมียนมา ถึงการเดินทางไปหารือและทำความเข้าใจร่วมกันของทั้งสองประเทศ เพื่อนำมาซึ่งข้อสรุปที่จะนำส่งไปยังศูนย์มรดกโลก ทั้งนี้ เห็นควรดำเนินการโดยประสานและดำเนินการร่วมกับ กต. อย่างใกล้ชิด</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>- ผู้แทน อส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๙ และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM) ภายใต้ JBC ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแซงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมได้หารือประเด็นเขตแดนที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก สรุปสาระสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. ฝ่ายเมียนมายืนยันความประสงค์จะขอรับแผนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานในรูปแบบ shape file และพิกัดของขอบเขตด้านตะวันตกของกลุ่มป่าแก่งกระจาน และเมียนมาย้ำเพิ่มเติมว่าขอบเขตด้านตะวันตกของกลุ่มป่าแก่งกระจานควรอยู่ภายในดินแดนของประเทศไทย</p> <p>๒. ฝ่ายไทยแจ้งความเห็นที่ว่า ประเด็นดังกล่าวอยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตแดนร่วม อย่างไรก็ตาม ฝ่ายไทยได้รับทราบข้อห่วงกังวลของฝ่ายเมียนมาแล้วจากการประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโส และการประชุมต่างๆ ที่ผ่านมา และได้ส่งประเด็นดังกล่าวไปยังคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเพื่อพิจารณาต่อไปแล้ว</p> <p>๓. ความประสงค์ของฝ่ายเมียนมาที่จะขอรับแผนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานในรูปแบบ shape file และพิกัดด้านตะวันตกนั้น เห็นว่าฝ่ายไทย</p>

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือสำคัญ	ข้อตั้งการ รรมา.ทส.	ผลการดำเนินงาน
<p>๓. ออท. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (นางแมรี โจ เอ แบรินาโต-อารากอน) (Mrs. Mary Jo A. Bernardo-Aragon) ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙</p>	<p>๑. ทหารเรือรูปแบบความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ</p> <p>๒. ความคล้ายคลึงกันระหว่างสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และประเทศไทย ทั้งลักษณะของประชากร รูปแบบทางการเมือง พร้อมทั้งกล่าวถึงการดำเนินงานตาม Roadmap ของรัฐบาลปัจจุบันเพื่อนำมาสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนของประเทศไทย</p> <p>๓. ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศร่วมก่อตั้ง ประชาคมอาเซียนจะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนให้อาเซียนมีการพัฒนาที่มีคงและยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จะเป็นประธานอาเซียน ซึ่งครบรอบ ๕๐ ปีการก่อตั้งประชาคมแห่งนี้ จึงหวังที่จะได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากประเทศไทยต่อไป</p> <p>สำหรับความร่วมมือด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนเป็นประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยในอาเซียนต้องร่วมมือกันดำเนินการจึงจะประสบความสำเร็จ</p>	-	-
<p>๔. ออท. แคนาดา</p>	<p>๑. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็น</p>	-	-

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือสำคัญ	ข้อสังเกต รว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
<p>นายฟิลิป คาลเวิร์ต) (Mr. Phillip Calvert) ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙</p>	<p>ประเด็นหารือสำคัญ ที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ จึงได้ขอรับทราบนโยบาย ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ ประเทศไทยเพื่อจะได้หาโอกาสเสริมสร้างความ ร่วมมือร่วมกันในอนาคตต่อไป ๒. แลกเปลี่ยนด้านนโยบายสำคัญกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและได้มีการ ตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่าง ชัดเจน และยังให้ความสำคัญกับประเด็นความ หลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์พื้นที่ป่าอย่าง ผิวกฎหมาย การจัดตั้งศูนย์ประชาชนรัฐที่รักษ์ป่า และทะเลที่เสริมและพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรของกระทรวงฯ ให้มีศักยภาพในการ ปฏิบัติงานสูงขึ้นโดยเฉพาะการสร้างความรู้เข้าใจให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>-</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p>
<p>๙. ออท. เมียนมา (นายอู วิน หม่อง) (Mr. U Win Maung) ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙</p>	<p>๑. ความร่วมมือระหว่างสองประเทศด้านการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ๒. ปัญหาหมอกควันข้ามแดน ทั้งในระดับพหุ ภาคีและทวิภาคี โดยในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ กล่าวถึงโครงการปลูกป่าอาเซียนซึ่งจะเป็นการ เชื่อมความสัมพันธ์ของอาเซียนให้แน่นแฟ้นในอีก มิติหนึ่ง ในส่วนของปัญหาหมอกควันข้ามแดน นั้นประเทศไทยหวังว่าจะได้มีโอกาสหารือกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในเวทีทวิภาคี เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา</p>	<p>-</p>	<p>- อส. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการความร่วมมือ ระหว่างประเทศไทยในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า ระหว่างประเทศไทยและเมียนมา - องค์การสวนสัตว์ลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อความร่วมมือกันในอนาคต ร่วมกับ HTOO's Zoos and Gardens Business Unit, Myanmar วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การสวนสัตว์ กรุงเทพฯ - อส. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมดับไฟป่าและ กิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน (ไทย- เมียนมา) โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๓๐๐ คน</p>

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือสำคัญ	ข้อตั้งการ รมว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
<p>๑๐. รมว.กระทรวงสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการ เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ สาธารณรัฐ เซเชลส์ (นายเอเตียง ดิดิแอร์ ซีชาร์ ด็อกเลย์) (Mr. Etienne Didier Dogley) ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐</p>	<p>ประเด็นหารือสำคัญ ดังกล่าวรวมกันต่อไป ทั้งในส่วนของการ สนับสนุนอุปกรณ์ตรวจวัดอากาศ การ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>-</p>	<p>๒.๑ กิจกรรมการฝึกซ้อมร่วมดับไฟป่า การ สาธิตการดับไฟป่า ตามแผนระยะตมพล ๓ ระดับ สาธิตการบูรณาการการดับไฟป่า ณ ฐาน ปฏิบัติการซังมูบ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย</p> <p>๒.๒ กิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟสอง แผ่นดิน ณ ฐานปฏิบัติการซังมูบ ตำบลโป่ง งาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย</p> <p>๒.๓ จัดทำแนวกันไฟระยะทาง ๑๒.๕ กิโลเมตร โดยมีชุดปฏิบัติการทหารแห่งเมียนมา และชาวบ้านจากหมู่บ้านคูซุนาน ไทย-เมียนมา จำนวน ๒ หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม</p>
	<p>๑. เข้าเยี่ยมชมการ รมว.ทส. เมืองไนโอกลอส เดินทางเยือนไทยเพื่อดูงานด้านพฤกษศาสตร์ และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด ชลบุรี</p> <p>๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่ง สาธารณรัฐเซเชลส์ ขอขอบคุณประเทศไทยที่ได้ให้ การสนับสนุนทางวิชาการด้านการจัดการ พฤกษศาสตร์รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตร สำหรับสวนพฤกษศาสตร์ที่สาธารณรัฐเซเชลส์</p> <p>๓. ยินดีสนับสนุนสาธารณรัฐเซเชลส์ โดยในส่วน ด้านการท่องเที่ยวจะได้ประสานกับ</p>	<p>-</p>	<p>- องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับผิดชอบในการ พาไปศึกษาดูงานด้านพฤกษศาสตร์ ณ จังหวัด เชียงใหม่ และการจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ มกราคม ๒๕๖๐</p>

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหรือสำคัญ	ข้อสั่งการ ร.ม.ว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
<p>๑๑. ผู้แทนพิเศษด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหราชอาณาจักร (ท่านเซอร์เดวิด คิง) (Sir David King) ๒ มีนาคม ๒๕๖๐</p> <p>๑๒. ออท. สาธารณรัฐโคลอมเบีย (นายอันเดลโฟ การ์เซีย) (Mr. Andelfo Garcia) ๘ มีนาคม ๒๕๖๐</p>	<p>ประเด็นที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาถึงความเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างสองประเทศต่อไปเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น</p> <p>๑. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของไทย ๒. ประเด็นการจัดการทรัพยากรที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ ๓. การปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานทางเลือกแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ๔. ความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้</p>	<p>ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง ๒ กระทรวง</p>	<p>ผลการทำงาน</p>
	<p>เอกอัครราชทูตฯ แจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า สาธารณรัฐโคลอมเบียไม่ขัดข้องต่อร่าง "Memorandum of Understanding (MOU) between the Ministry of Natural Resources and Environment the Kingdom of Thailand And the Ministry of Environment and Sustainable Development of the Republic of Colombia on the Cooperation in the Field of Natural Resources and Environment"</p> <p>ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างสองประเทศและในส่วนของสาธารณรัฐโคลอมเบียนั้นสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ การบริหารจัดการลุ่ม</p>		<p>- ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่าง ร.ม.ว.ทส. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สหพันธรัฐเยอรมนี ในช่วงการประชุม COP23</p> <p>- โคลอมเบียเสนอกิจกรรมความร่วมมือที่ประสงค์จะดำเนินการร่วมกับไทย</p> <p>- อยู่ระหว่างการทบทวน/พิจารณาการดำเนินการร่วมมือของหน่วยงานที่จะดำเนินกิจกรรมร่วมกับโคลอมเบีย</p>

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือสำคัญ	ข้อตั้งการ รรมว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
<p>๑๓. รอมว. Korea Forest Service สาธารณรัฐเกาหลี (นายชิน วอน ซุฟ) (Mr. Shin Won Sop) ๙ มีนาคม ๒๕๖๐</p>	<p>น้ำ และปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อหารือการดำเนินงานความร่วมมือด้านป่าไม้ ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีและการให้ สัตยบ้านสารต่อการจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านป่า ไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization: AFoCO)</p>	<p>แจ้งให้ อปม. ออส. กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ของไทยให้เป็นรูปธรรม ด้านการค้าในความ ร่วมมือด้านป่าไม้ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐ เกาหลีและการให้สัตยาบันสารต่อการจัดตั้ง องค์การความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization: AFoCO)</p>	<p>ขณะนี้ ปม. อยู่ระหว่างการทำงานหรือสำนัก ขงประมาณ เนื่องจากมีเรื่องค่าใช้จ่ายในการ เป็นสมาชิก ก่อนที่จะนำเรื่องดำเนินการเสนอ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาการเข้าร่วมเป็น สมาชิกองค์กร AFoCO ต่อไป</p>
<p>๑๔. ออท. สาธารณรัฐฟินแลนด์ (นางซาตู ซุยการ์-เคลฟเวน) (Mrs. Satu Suikkari-Kleven) ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐</p>	<p>๑. รอมว.ทส. สนใจที่จะเรียนรู้การดำเนินการด้าน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รวมถึงการบริหารจัดการอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่ง สาธารณรัฐฟินแลนด์มีประสบการณ์การ ดำเนินงานมายาวนานและประสบความสำเร็จ ด้วยดี</p> <p>๒. การริเริ่มความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากสาธารณรัฐฟินแลนด์มีเทคโนโลยี เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ น่าสนใจ และในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๐ มีกำหนดการจัดนิทรรศการเสด็จ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐ ฟินแลนด์ จึงถือโอกาสเชิญผู้แทนกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมงาน</p>	<p>เห็นควรให้มีการหารือด้านความร่วมมือด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การ จัดการป่าไม้ แนวทางการทำ EIA EHIA และ SEA และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>กตป./สพ.ทส. ได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงการ ต่างประเทศเพื่อเสนอประเด็นความร่วมมือการ จัดการป่าไม้ แนวทางการทำ EIA EHIA และ SEA และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแจ้งให้ สาธารณรัฐฟินแลนด์พิจารณาบรรจุเป็น ประเด็นความร่วมมือในการประชุม Political Consultation ไทย-ฟินแลนด์ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐</p>
<p>๑๕. ออท. แคนาดา (นางโตนิกา พอตต์)</p>	<p>๑. แคนาดาให้ความสำคัญต่อการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือที่สำคัญ	ข้อตั้งการ รมว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
<p>(Ms. Donica Pottie) ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐</p>	<p>ประเด็นหารือที่สำคัญ</p> <p>ยิ่งโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p> <p>๒. แลกเปลี่ยนต้นนโยบาย แจ้งว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและได้มีการตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างชัดเจน และยังให้ความสำคัญกับประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ การบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างผิดกฎหมาย การจัดตั้งศูนย์พระราชวังทักษิณและทะเลที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกระทรวงฯ</p> <p>๓. หลักการแก้ไขปัญหของประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศแคนาดา ประเทศไทยต้องการสนับสนุนจากประเทศแคนาดาในด้านใด ทาง ออท. พร้อมที่จะประสานการดำเนินงานด้วยความยินดี</p>		
<p>๑๖. ออท. สวีเดน (นายสตีฟฟาน แฮร์สเตรม) (Mr. Staffan Herrström) ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐</p>	<p>๑. การเข้าร่วมการประชุม United Nations Conference to Support the Implementation of Sustainable Development Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development ซึ่งรัฐบาลราชอาณาจักรสวีเดนและรัฐบาลสาธารณรัฐฟินแลนด์เป็นเจ้าภาพร่วมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๕-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยประเทศไทยเตรียมที่จะประกาศคำมั่นโดยสมัครใจ (Voluntary Commitment)</p>	<p>-</p>	<p>- รมว.ทส. เข้าร่วมการประชุม United Nations Conference to Support the Implementation of Sustainable Development Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development ซึ่งรัฐบาลราชอาณาจักรสวีเดนและรัฐบาลสาธารณรัฐฟินแลนด์เป็นเจ้าภาพร่วมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๕-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ</p>

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือสำคัญ	ข้อสั่งการ รมว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
<p>๑๗. ออท. รัสเซีย (นายคีริลล์ บาร์สกี) (Mr. Kirill Barsky) ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐</p>	<p>ใน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) การประมงยั่งยืน (๒) มลพิษทางทะเล และ (๓) การบริหารจัดการปกป้อง และอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง</p> <p>๒. การดำเนินงานของราชอาณาจักรสวีเดนต่อประเด็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศ อาทิ การประมง พื้นที่ชายฝั่งทะเล พื้นที่ป่า และขยะพลาสติกในทะเล</p>	<p>ข้อสั่งการ รมว.ทส.</p>	<p>นครนิวยอร์ก</p> <p>- รมว.ทส. ได้กล่าวถ้อยแถลง โดยเน้นย้ำว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๔ เรื่องทะเลและมหาสมุทร โดยได้บรรลุไว้ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม</p>
<p>๑๗. ออท. รัสเซีย (นายคีริลล์ บาร์สกี) (Mr. Kirill Barsky) ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐</p>	<p>๑. ทหารเรือถึงกำหนดการที่เหมาะสมสำหรับการจัดการประชุมคณะทำงานด้านความร่วมมือในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ โดยฝ่ายสหพันธรัฐรัสเซียเสนอให้จัดการประชุมฯ ในช่วงเวลาเดียวกันกับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๗ ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ โดยในเบื้องต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช้ชื่อของสำหรับการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าว</p> <p>๒. เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียมีคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ปัญหาไฟป่า พร้อมฟังได้แจ้งเพิ่มเติมว่าสหพันธรัฐรัสเซียมีการใช้อากาศยาน (Aviator) ในภารกิจดับไฟป่า โดยหากกระทรวง</p>	<p>ทส. ยินดีที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะทำงานด้านความร่วมมือในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและรัสเซีย</p>	<p>- ทส. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านความร่วมมือในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ</p> <p>- ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดทำและเห็นชอบ Terms of Reference of the Thai-Russian Working Group on the implementation of the MOU เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน</p> <p>- สองฝ่ายเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกัน ดังนี้ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การปกป้องพื้นที่คุ้มครอง การจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการป่าไม้ ความร่วมมือ</p>

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือสำคัญ	ข้อสั่งการ รมว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
<p>๑๘. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเครือจักรภพประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Mr. Mark Field) ๔ มกราคม ๒๕๖๑</p>	<p>ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสนใจผู้ประกอบการจากสหพันธ์รัฐรัสเซียพร้อมที่จะนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม</p> <p>๑. สหราชอาณาจักรจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๔ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยหวังว่าจะมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีของไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รวมทั้งเชิญเข้าร่วม London declaration เพื่อเป็นการยืนยันเจตนากรณีของประเทศไทยในการยับยั้งการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย ซึ่งสหราชอาณาจักรพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว เพื่อจะได้เป็นโอกาสในการเผยแพร่การดำเนินงานของไทยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับประเทศไทย</p> <p>๒. รมว.ทส. หอเทียบการค้าเงินงานของไทยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกล่าวว่าประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจกให้ร้อยละ ๒๐-๒๕ ภายในปี ๒๐๓๐ โดยเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ พลังงาน ขนส่ง อุตสาหกรรม และการจัดการขยะ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ ๓๒ เป็นร้อยละ ๔๐ เพื่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนโดยเร็ว</p>	<p>ข้อสั่งการ รมว.ทส.</p> <p>- มอบหมายให้ อส. เตรียมการเข้าร่วม London declaration และเตรียมการเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๔ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ด้านสนสัตว์ เป็นต้น</p> <p>อส. อยู่ระหว่างเตรียมการเข้าร่วม London declaration และเตรียมการเดินทางของ รมว.ทส. ในการเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๔ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑</p>

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือสำคัญ	ข้อตั้งการ รร.ทส.	ผลการดำเนินงาน
<p>๑๙. ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก (GGGI) (Dr. Frank Rijsberman) ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑</p>	<p>ประเด็นหารือสำคัญ</p> <p>๑. ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยมีความร่วมมือในอนุภาค โดยรัฐบาลไทยมีความตั้งใจจริงและถือเป็นนโยบายหลักของประเทศในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประเทศ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้ยกตัวอย่างการจัดการทำแผนระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East Economic Corridor) หรือ EEC ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเมืองสีเขียว</p> <p>๒. ประเด็นการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและพลาสติก โดยได้เดินทางไปหารือกับผู้ประกอบการน้ำดื่มยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (Cap Seal) ซึ่งกลายเป็นขยะทั้งแบบบดและทะเลที่ย่อยสลายได้ยาก รวมทั้งประเด็นการจัดการป่าไม้ที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะการหยุดการบุกรุกพื้นที่ป่าและฟื้นฟู ทั้งนี้ จะปรับเปลี่ยนประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นวาระทางการเมืองตั้งแต่นี้ต่อไปแต่จะต้องเป็นวาระของคนทั้งประเทศ</p>		

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือสำคัญ	ข้อตั้งการ รมว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
<p>๒๐. ประธาน International Conservation Caucus Foundation (ICCF) (Mr. John Basil Gantt) ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑</p>	<p>ประเด็นหารือสำคัญ</p> <p>๑. ผู้แทน ICCF แจ้งความประสงค์จัดตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรในประเด็นที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ ได้แก่ การค้าสัตว์ป่า และพืชป่าผิดกฎหมาย ขยะทะเล หรือประเด็นอื่นๆ ที่ประเทศไทยสนใจ โดยขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงาน แนวทางการดำเนินงาน และนำเสนอแนวคิดให้ประเทศไทย มีการจัดตั้งกลไกการทำงานเช่นเดียวกับ International Conservation Caucus (ICC) ของสหรัฐอเมริกา โดย ICCF ของสหรัฐอเมริกาที่จะให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ตามที่ประเทศไทยต้องการ</p> <p>๒. รมว.ทส. แจ้งว่าสำหรับการจัดตั้งสำนักงาน ICCF ในประเทศไทยไม่ขัดข้อง แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ การจัดตั้งกลไกการทำงาน ICC นั้น ว่าควรที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบและการทำงานของ ICC โดยนำตัวอย่างของประเทศต่างๆ มาเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบผ่านเวทีวิชาการเสียก่อน จะสามารถพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป</p>	<p>ข้อตั้งการ รมว.ทส.</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>- รมว.ทส. เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อจัดตั้งกลไก Conservation Caucus ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา</p> <p>- ประเทศไทยยินดีกับแนวคิดกลไก Conservation Caucus เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นรากฐานของความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ข้อ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมั่นใจว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะให้ความสนใจในการพัฒนาภาค Conservation Caucus ของประเทศไทย อาทิ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา เป็นต้น ซึ่งเมื่อรวมตัวกันได้แล้วควรจัดทำโครงสร้งองค์กร วิจัย ประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ที่มีความชัดเจนและมีการติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป</p>
<p>๒๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาชนลาว</p>	<p>๑. ทวีปประเด็นสำคัญ ได้แก่ ๑) การจัดตั้งสวนรุกขชาติและศูนย์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักเรื่อง การอนุรักษ์ คุ้มครอง สิ่งแวดล้อม ๒) กระบวนการ วิธีการดำเนินงาน</p>	<p>ข้อตั้งการ รมว.ทส.</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>- อส. อยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติ ไทย-ลาว</p> <p>- ฝ่ายไทยจะช่วยจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์</p>

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหรือสำคัญ	ข้อสั่งการ รมว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
<p>(Mr.Sommad Pholsena) ๔ เมษายน ๒๕๖๑</p>	<p>ประเด็นหรือสำคัญ</p> <p>และตัวอย่างความสำเร็จของการจัดทำาร ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๓) การจัดการ ความปลอดภัยที่ปนเปื้อนสินค้า และขยะ อิเล็กทรอนิกส์ ๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการย่อยระหว่างไทย-ลาว และ ๕) การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในด้านการ จัดการ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการแก้ไข ปัญหาสารปนเปื้อนในอาหารและธรรมชาติ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและได้ มาตรฐานสากล</p> <p>๒. ทหรือความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากร น้ำ โดยเฉพาะแม่น้ำโขง ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระบบติดตามและพยากรณ์ข้อมูลด้านอุทก วิทยาของแม่น้ำโขงของลาว เพื่อสนับสนุนข้อมูล การบริหารจัดการและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ภาค ประชาชนของไทยทราบ เพื่อการปรับตัวและลด ความเสียหายได้ ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนา แอปพลิเคชันสำหรับรับการแจ้งเตือนข้อมูลและ การพยากรณ์ข้อมูล</p>	<p>โดยได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำของไทย และลาวไปหารือในรายละเอียดต่อไป</p>	<p>มาตรฐานการควบคุมมลพิษ และการฝึกอบรม ให้แก่ สปป.ลาว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้ง แจงเชิญ สปป. ลาวพิจารณาส่งผู้แทนระดับ รัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการใน ระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๙ ซึ่งไทย เป็นเจ้าภาพในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒</p> <p>ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะดำเนินการร่วมเมื่อ ร่วมกันในปีงบประมาณ ๑) จัดสร้างศูนย์สาธิต แห่งชาติ และจัดทำแผนงานหลักของผู้นำ Nam Pa Ni จังหวัดสาละวัน ๒) การจัดการลุ่มน้ำ ๓) การจัดสรรน้ำ และ ๔) การวิจัยและพัฒนาด้าน ทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ ฝ่ายไทยเสนอให้มีการศึกษา เรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมแม่น้ำโขง เช่น การ กัดเซาะริมฝั่ง และมลพิษในแม่น้ำโขง รวมทั้ง ความเป็นอยู่ของประชาชนริมฝั่งโขง ตลอดจน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับน้ำโขงผ่านระบบโทร มาตรา</p>
<p>๒๒. รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงน้ำแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน (Mr. Lu Guihua) ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑</p>	<p>๑. ทหรือในประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากร น้ำแม่น้ำโขง-ล้านช้าง เพื่อความสุขของ ประชาชนและความมั่นคงของภูมิภาค การใช้ เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในการ ควบคุมปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง</p>	<p>- มอบหมายให้ ทน. ประสานกำหนดช่วงเวลา ที่ เหมาะสมในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือในรายละเอียดด้านการบริหารจัดการ ลุ่มน้ำระหว่างประเทศ และการถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ำให้กับ</p>	<p>- ผู้แทน ทน. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ร่วมไทย-จีน ว่าด้วยความร่วมมือสาขา ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน โดยทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะ</p>

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือสำคัญ	ข้อสั่งการ ร.มว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
<p>๒๓. ผู้อำนวยการองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wildlife Fund: WWF) (น.ส.เยาวลักษณ์ เขียวเชาว์) ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑</p>	<p>๒. ร.มว.ทส. ขอความร่วมมือจากสภามหาวิทยาลัยประชาชนใน ๒ ประเด็น ได้แก่ การแบ่งปันข้อมูลการปล่อยน้ำในแม่น้ำโขงอย่างทั่วถึงผ่านทางระบบ Hot line และการสร้างเงื่อนไขเพื่อปรับระดับน้ำและการไหลของน้ำท้ายเขื่อนบริเวณก่อนถึงประเทศไทยเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนที่อาศัยและใช้ประโยชน์ในพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>๓. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงน้ำเงินอินดีที่จะแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำของสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่ประเทศไทย และขอเชิญ ร.มว.ทส. เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสแรกเพื่อหารือในรายละเอียดด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ำให้กับประเทศไทยต่อไป</p>	<p>ประเทศไทยต่อไป</p>	<p>แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงขยายความร่วมมือในสาขาการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบรรเทาภัยพิบัติจากอุทกภัยและภัยแล้ง อุทกวิทยา รวมถึงขยายความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ในการนี้ฝ่ายจีนยินดีที่จะให้ฝ่ายไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำล้านช้าง-แม่โขง</p>
<p>๒๓. ผู้อำนวยการองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wildlife Fund: WWF) (น.ส.เยาวลักษณ์ เขียวเชาว์) ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑</p>	<p>๑. WWF ได้นำเสนอข้อมูลการศึกษาและแนวทางการดำเนินงานเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้าข้ามพรมแดน โดยเสนอให้ประเทศไทยปิดตลาดการค้าข้ามพรมแดนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมประชุม Illegal Wildlife Trade Conference: London ๒๐๑๘ และรับรองปฏิญญาลอนดอนว่าด้วย</p>	<p>มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ทั้งด้านข้อมูล และแนวทางที่ประเทศไทยได้ดำเนินการไว้ เพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วมในการประชุม Illegal Wildlife Trade Conference: London 2018</p>	<p>- อส. อยู่ระหว่างทางเตรียมการด้านพิธีการและสารัตถะสำหรับรัฐมนตรีและคณะ เข้าร่วมการประชุม Illegal Wildlife Trade Conference: London 2018</p>

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหรือสำคัญ	ข้อตั้งการ รร.ทส.	ผลการดำเนินงาน
	<p>การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย</p> <p>๒. รร.ทส. ได้แจ้งถึงการดำเนินงานในเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย และขอให้องค์กรระหว่างประเทศเข้าใจถึงวัฒนธรรมและสถานการณ์เรื่องช้างในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมีความพยายามและมุ่งมั่นอย่างมากในการร่วมกับนานาชาติในการแก้ไขปัญหาลักลอบค้าช้างที่ผิดกฎหมาย และได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ มีผลเป็นรูปธรรม</p>		
<p>๒๕. ออท. สหภาพยุโรป (นายปีร์กะ ตาปีโอละ) ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑</p>	<p>๑. การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้</p> <p>๒. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการค้าเป็นตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)</p> <p>๓. การจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์</p>		
<p>๒๕. ออท. ราชาอาณาจักรสวีเดน (นายสตีฟาน แฮร์สเตริม) ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑</p>	<p>๑. ทวีปในประเด็นความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่ง จากการศึกษาประเทศไทยจัดให้อยู่ในอันดับ ๖ ของประเทศที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดในโลก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา โดยมีแนวคิดว่าการลดขยะที่เกิดขึ้นบนบกจะส่งผลไม่ให้ขยะลงสู่ทะเล รวมไปถึงการแสวงหาเทคโนโลยีในการกำจัดขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ราชาอาณาจักรสวีเดนยินดีที่จะร่วมมือกับไทยในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษและขยะ</p>	<p>- ตอบรับการเข้าร่วมการประชุม Ocean Conference ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของสถานทูตสวีเดน</p> <p>- มอบหมายให้ ทช. แสวงหากความร่วมมือร่วมกับราชอาณาจักรสวีเดนในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษและขยะทะเล</p>	<p>- รร.ทส. กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “Beat plastic pollution for a cleaner Ocean” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทย-สวีเดน ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ๑๕๐ ปี ในการร่วมแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลภายใต้โครงการ “Reducing marine litter by addressing the management of the plastic value chain in Southeast Asia” พร้อมตั้งข้อเสนอแนะนโยบายและการทำงานของรัฐบาลไทยที่มุ่งมั่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่</p>

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือสำคัญ	ข้อสั่งการ รมว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
	<p>ประเด็นหารือสำคัญ</p> <p>ทะเล โดยในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ชุดด้านมหาสมุทร (Ocean Ambassador) Ms. Helen Agren แห่งราชอาณาจักรสวีเดนมีกำหนดการเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุม Ocean Conference ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ออท. ราชอาณาจักรสวีเดนเรียนเชิญ รมว.ทส. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งพบและหารือกับชุดด้านมหาสมุทรแห่งราชอาณาจักรสวีเดน เพื่อแสวงหาแนวทางการร่วมมือร่วมกัน</p>		<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ยั่งยืนเป้าหมายที่ ๑๔ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล โดยที่ประเทศไทยได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลและขยะทางทะเลเป็นวาระแห่งชาติ รวมถึงการขับเคลื่อนการเลิกใช้พลาสติก</p>
<p>๒๖ . ออท. สหรัฐเม็กซิโก (Mr. Jaime Nualart)</p> <p>๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑</p>	<p>๑. ทวีปอเมริกาใต้มีความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการขยะ และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางดินและอากาศ</p> <p>๒. การดำเนินการความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐเม็กซิโก</p>	<p>- ให้มีการหารือในระดับเจ้าหน้าที่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล/ความเป็นไปในภาคินโครงการร่วมกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐเม็กซิโก เพื่อช่วยกันทำให้สิ่งแวดล้อมของโลกดีขึ้น</p>	
<p>๒๗ . ชุดสิ่งแวดล้อมแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย (Mr. Patrick Suckling)</p> <p>๙ สิงหาคม ๒๕๖๑</p>	<p>๑. ทวีปอเมริกาใต้มีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศไทย</p>		<p>ภายหลังจากการเข้าพบ รมว.ทส. ชุดเครือรัฐออสเตรเลียได้หารือกับผู้แทนหน่วยงาน ได้แก่ กตป./สป.ทส. สผ. อส. ทช. ปม. และ อบก. เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในโอกาสนี้หน่วยงานได้เสนอขอขอบเขตความร่วมมือที่สามารถดำเนินการร่วมกันได้ ดังนี้</p> <p>๑. อส. เสนอโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจและ</p>

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือสำคัญ	ข้อสั่งการ รมว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
			<p>กระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นการทำงานภายใต้โครงการดำเนินงานปรับเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และกรอบงานเรดคัพพีลัส รวมถึงการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติทางทะเล และการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทางทะเลของไทย</p> <p>๒. สผ. เสนอการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความร่วมมือด้านระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System: TGEIS) ภายใต้บันทึกความเข้าใจซึ่งลงนามระหว่าง สผ. และกรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานออสเตรเลีย (DoEE) เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลียในทะเล</p> <p>๓. ทช. เสนอความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในเรื่องการใช้วิทยาศาสตร์ในการกักเก็บคาร์บอน (Blue carbon) การดำเนินการด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue economy) และการจัดการขยะและของเสีย</p> <p>๔. บม. เสนอความร่วมมือในการดำเนินการภายใต้กรอบการประชุม Asia-Pacific Rainforest Summit และ New York Declaration</p>

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือที่สำคัญ	ชื่อผู้ตั้งการ รรมว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
			<p>๔. อบก. เสนอการสนับสนุนด้านวิชาการต่อการดำเนินงานของศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change International Technical and Training Center: CTC) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้งนี้ ขุติลิ่งแวดล้อมแห่งเครือรัฐออสเตรเลียจะได้นำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาและจะได้นำแนวทางความร่วมมือต่อไป</p>
<p>๒๘. ผู้อำนวยการ WWF International (Mr. Marco Lambertini) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑</p>	<p>๑. ทหารเรือประเด็นด้านการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า</p>		
<p>๒๙. ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (Dr. Dechen Tsering) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑</p>	<p>๑. ทหารเรือประเด็นด้านการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย และดำเนินการจัดการขยะทะเล ๒. ออท. แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการฯ เข้าร่วมในการประชุมระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา รวมทั้งเรียนเชิญ</p>		

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือสำคัญ	ข้อสั่งการ รมว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
<p>๓๐ . รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งญี่ปุ่น (Ms. Naomi TOKASHIKI) ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑</p>	<p>ประเด็นหารือสำคัญ รัฐมนตรีว่าการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับเอเชียและแปซิฟิกเกี่ยวกับเรื่อง Circular Economy ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ขอให้ประเทศไทยสนับสนุนการดำเนินงานของ UNEP-COBSEA และการเชิญประเทศไทยเข้าร่วมความร่วมมือ Climate Clean Air Coalition</p> <p>๑. ทวีปหรือประเด็นด้านการจัดการขยะของเสีย ขยะทะเล อุทยานแห่งชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p>	<p>- การสนับสนุนข้อเสนอโครงการและกิจกรรมของญี่ปุ่น ในโครงการขยะพลาสติกในทะเล ภายใต้ Japan-ASEAN Environmental Cooperation Initiative ที่จะเสนอต่อที่ประชุม ASEAN Summit ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (ทช.)</p> <p>- ขอให้หน่วยงานพิจารณาเสนอโครงการภายใต้ Joint Crediting Mechanism เพิ่มขึ้น (อบก.)</p> <p>- ขอให้หน่วยงานพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการกำกับ (Steering Committee) ภายใต้โครงการ Thai Climate Change Adaptation Platform (T-PLAT) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตผ.)</p> <p>- การร่วมดำเนินโครงการเพื่อยกระดับการรายงานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีส่วนร่วมจากภาครัฐและภาคเอกชน (ตผ./อบก.)</p> <p>- การเข้าร่วมโครงการ Asia Protected Areas Partnership (APAP) ซึ่งเป็นเครือข่าย</p>	

รายชื่อเข้าพบ	ประเด็นหารือสำคัญ	ข้อตั้งการ รมว.ทส.	ผลการดำเนินงาน
<p>๓๑. ออท. เนเธอร์แลนด์ นายเกส ปีเตอร์ ราเดอ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>๑. ทวีปประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการขยะพลาสติก และการบริหารจัดการน้ำ</p>	<p>ดำเนินงานร่วมกับ IUCN เพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ (อส.) - การสนับสนุนการดำเนินการตาม Satoyama Initiative ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของญี่ปุ่นจากที่ประชุมภาคีอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑๐ (CBD COP ๑๐) เพื่อการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน (สผ.)</p>	